

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hoá, ngày tháng 9 năm 2022

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo công văn giao nhiệm vụ xử lý hiện tượng biển xâm thực khu vực đất quốc phòng của Trạm KSBP Lạch Hới.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 8331/STNMT-BHĐ ngày 20/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến vào dự thảo công văn giao nhiệm vụ xử lý hiện tượng biển xâm thực khu vực đất quốc phòng của Trạm KSBP Lạch Hới (*kèm theo dự thảo và các văn bản liên quan*). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi kiểm tra hồ sơ và thực địa, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

**1. Thông tin về khu vực bờ biển bị xâm thực**

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa tại Công văn số 2081/UBND-NN&PTNT ngày 07/9/2022 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tại Văn bản số 1939/BC-BCH ngày 30/8/2022: do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn vỗ bờ với tần suất cao nên xảy ra hiện tượng sạt lở, xâm thực ở khu vực bờ biển tiếp giáp cửa sông Mã tại thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phú làm mất đất sản xuất, đất ở của các hộ dân và đất quốc phòng (5,2 ha đất rừng sản xuất; 1,5 ha đất nuôi trồng thủy sản; 9.050 m<sup>2</sup> đất quốc phòng của Trạm KSBP Lạch Hới và 1.000m<sup>2</sup> đất ở của 03 hộ dân).

**2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT**

Nội dung Mục 1 của dự thảo “*Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì điều tra khảo sát, đánh giá sự cần thiết và lập dự án Xử lý chống sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực cửa Lạch Hới thuộc thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành*” là chưa phù hợp, cụ thể:

- Sở Nông nghiệp và PTNT không có chức năng quản lý nhà nước về bờ biển.

- Việc Giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện nhiệm vụ trên không phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 13651/UBND-NN ngày 15/9/2022, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, kiểm tra, đề xuất các giải pháp xử lý hiện tượng biển xâm thực khu vực đất quốc phòng của Trạm KSBP Lạch Hới, Đồn Biên phòng

Hoàng Trường (chưa xem xét cũng như chưa có chủ trương cho khảo sát, lập dự án xử lý chống sạt lở, xâm thực bờ biển) và quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 được ban hành tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/8/2021.

Vì vậy, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả kiểm tra, ý kiến của các đơn vị liên quan và các quy định hiện hành của pháp luật đề xuất các giải pháp xử lý hiện tượng biển xâm thực (gồm biện pháp công trình và phi công trình) báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc Sở (đề b/c);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Cường**